

Số: /TB-UBND

Bình Sơn, ngày tháng 8 năm 2021

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tuần 33

Ngày 21/8/2021, tại Phòng họp 1 UBND huyện, đồng chí Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp giao ban tuần 33 để nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo và cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan. Chủ tịch UBND huyện kết luận:

#### I. Về việc cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND huyện

1. Về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Sau khi nghe Trưởng phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ (*kèm dự thảo Báo cáo của UBND huyện*) và ý kiến của các Phó Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện có ý kiến như sau:

Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Báo cáo, giao Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến tham gia, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để bổ sung về số liệu, kết quả thực hiện đến thời điểm báo cáo, hoàn chỉnh Dự thảo trình UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đồng thời, giao cho Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội tham mưu UBND huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, trên tinh thần **“cần phân định rõ đối tượng, tham mưu việc giải quyết hỗ trợ theo đúng thẩm quyền giải quyết của huyện và của cấp trên; không bỏ sót đối tượng, không để nảy sinh tiêu cực, dư luận; giải quyết nhanh, kịp thời, đúng quy định”**; hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện giải quyết chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bảo đảm đúng quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và thường xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cho UBND huyện.

Giao Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện chủ trì, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Trung tâm Y tế huyện phối hợp trong thực hiện việc giải quyết chính sách hỗ trợ cho đối tượng là F0, F1 ở khu điều trị, khu cách ly tập trung bảo đảm theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và quyết toán đúng quy định.

2. Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thông, thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận.

Sau khi nghe đồng chí Chánh Thanh tra huyện báo cáo (*kèm dự thảo Quyết định của UBND huyện*) và ý kiến của các Phó Chủ tịch UBND huyện; UBND huyện cơ bản thống nhất, giao Chánh Thanh tra huyện tiếp thu ý kiến tham gia, bổ sung, hoàn chỉnh (*lưu ý: mục 3.3 hành văn lại về mức hỗ trợ cho ông Nguyễn Thông là phù hợp; bổ sung thêm trong phần tổng quan Dự án về nội dung để giải thích, làm rõ thêm về mức chênh lệch giữa 12 hộ/18 hộ là bảo đảm có cơ sở*), tham mưu trình UBND huyện ký, ban hành.

3. Báo cáo liên quan đến nội dung Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Chủ tịch UBND huyện liên quan đến số liệu đề nghị cấp GCN QSDĐ lần đầu theo chỉ đạo tại Công văn số 4065/UBND-KSTTHC ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện báo cáo (*Báo cáo số 93/BC-TNMT ngày 20/8/2021*) và ý kiến của các Phó Chủ tịch, UBND huyện chia sẻ với tình hình nhiệm vụ và thực lực hiện nay của cán bộ, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Nội dung Báo cáo đã giải trình cụ thể nguyên nhân khách quan, chủ quan và tự nhận trách nhiệm chậm trễ trong công tác tham mưu báo cáo số liệu đề nghị cấp GCN QSDĐ lần đầu chậm so với thời gian quy định. Chủ tịch UBND huyện nghiêm khắc phê bình Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cá nhân để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong thời gian đến, không để tái diễn.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy (*lưu ý trong báo cáo có nội dung đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo phê bình đối với Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường*); Đồng thời dự thảo văn bản tham mưu UBND huyện đề nghị Sở Tài nguyên- Môi trường phê bình Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, chi nhánh huyện Bình Sơn chậm trễ trong việc báo cáo số liệu đề nghị cấp GCN QSDĐ lần đầu.

Trong thời gian đến, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiếp tục tập trung tham mưu triển khai một số nhiệm vụ: (1) Rà soát tham mưu, đôn đốc công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, khoáng sản; tham mưu văn bản phê bình đối với các xã chậm lập thủ tục đề nghị cấp Giấy CNQSD đất lần đầu theo chỉ tiêu giao trong năm 2021; (2) Tham mưu thực hiện việc lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 bảo đảm tiến độ, kịp thời báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và trình HĐND huyện thông qua **trước ngày 10/9/2021** để trình cấp có thẩm quyền phê

duyet theo quy định; (3) Tham mưu chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường quản lý đất công ích, kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai; (4) Tham mưu quản lý phần diện tích đất đối với các Dự án đã hoàn thành.

#### 4. Về việc giám tiền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Sửu, ở xã Bình Trung

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện báo cáo (*có dự thảo văn bản của UBND huyện*) và ý kiến của các Phó Chủ tịch, UBND huyện cơ bản thống nhất đề xuất của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Phiếu trình số 234/PTr-TNMT ngày 19/8/2021. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiếp thu ý kiến tham gia, hoàn chỉnh dự thảo, trình Lãnh đạo UBND huyện ký, ban hành.

5. Cho ý kiến một số nội dung liên quan đến dự án Khu dân cư Kè Bắc sông Trà Bông.

Qua xem xét nội dung Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tham mưu (*Báo cáo số 84/KTHT ngày 16/8/2021 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện và dự thảo Công văn về việc thực hiện một số nội dung liên quan dự án Khu dân cư Kè Bắc sông Trà Bông*) và ý kiến của các Phó Chủ tịch, UBND huyện thống nhất với nội dung Báo cáo số 84/KTHT. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp Văn phòng huyện tiếp thu ý kiến tham gia, bổ sung hoàn chỉnh Dự thảo, trình Lãnh đạo UBND huyện ký, ban hành thực hiện.

#### 6. Nội dung liên quan đến kinh phí:

Trên cơ sở báo cáo đề xuất của đồng chí Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch huyện về các nội dung liên quan đến kinh phí, ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, UBND huyện có ý kiến như sau:

6.1. Về việc thống nhất chủ trương giải quyết kinh phí cho Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện (*Tờ trình số 42/TC-KH.TV ngày 19/8/2021*)

Thống nhất chủ trương: (1) giải quyết số tiền 19.633.400 đồng để Công an huyện thực hiện thanh toán chi phí khám sức khỏe công dân có Lệnh gọi khám thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2021; (2) giải quyết số tiền 305.118.000 đồng để Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện đảm bảo kinh phí phục vụ công dân cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại khu nhà ở công nhân của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Tân, xã Bình Hải (*lưu ý: chỉ giải quyết hỗ trợ tiền xăng xe để lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phục vụ đưa cơm đến các khu cách ly tập trung, không giải quyết chi xăng xe theo quy định*). Từ nguồn dự phòng chi trong dự toán chi ngân sách huyện Bình Sơn năm 2021.

Giao Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện hướng dẫn các đơn vị thực hiện và thanh quyết toán đúng quy định khi triển khai chủ trương này; tham mưu UBND huyện Tờ trình xin chủ trương trình Thường trực HĐND huyện, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy có ý kiến thống nhất để bảo đảm nguyên tắc triển khai thực hiện.

6.2. Về việc giải quyết kinh phí thực hiện sửa chữa hệ thống điện, nước Khu nhà ở cho công nhân của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Tân để phục vụ hình thành khu cách ly tập trung (*Tờ trình số 43/TC-KH.TV ngày 20/8/2021 của Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện*)

Thông nhất chủ trương giải quyết số tiền 244.055.000 đồng cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện để thực hiện sửa chữa hệ thống điện, nước Khu nhà ở cho công nhân của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Tân để phục vụ hình thành khu cách ly tập trung của huyện; từ nguồn dự phòng chi trong dự toán chi ngân sách huyện Bình Sơn năm 2021.

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện Tờ trình xin chủ trương trình Thường trực HĐND huyện, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy có ý kiến thống nhất để bảo đảm nguyên tắc triển khai thực hiện.

6.3. Về việc tham mưu bố trí nguồn kinh phí thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND và UBND huyện theo hệ thống “phòng họp không giấy” (*Báo cáo số 46/BC-TCKH ngày 18/8/2021 của Phòng Tài chính – Kế hoạch*).

Qua nghe báo cáo, đề xuất của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, UBND huyện thông nhất tạm dừng, chưa xem xét đề xuất chủ trương này trong thời điểm hiện nay.

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện theo dõi việc xem xét, giải quyết nội dung UBND huyện đề nghị Sở Tài chính, UBND tỉnh tại Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 18/8/2021; đồng thời hướng dẫn Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện lập, đưa vào dự toán năm 2022 để thực hiện (trong trường hợp UBND tỉnh không bố trí kinh phí theo đề nghị của huyện tại Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 18/8/2021).

## 7. Về Báo cáo rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan:

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao đảm bảo thời hạn, chất lượng tham mưu. Trường hợp không thể hoàn thành theo thời hạn được giao thì phải có báo cáo tiến độ thực hiện, nêu rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND huyện gia hạn (hoặc trình cấp thẩm quyền gia hạn) thực hiện nhiệm vụ.

Giao Văn phòng huyện tiếp tục rà soát nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao cho các cơ quan, đơn vị có liên quan; kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND huyện đôn đốc, phê bình các cơ quan, đơn vị ***chậm trễ thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc thực hiện thiếu trách nhiệm, không đảm bảo chất lượng***; đồng thời trong quá trình xử lý văn bản đến theo ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Văn phòng lưu ý thời hạn giải quyết của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện theo quy chế làm việc để đảm bảo thời gian quy định của cấp có thẩm quyền; tổng hợp báo cáo kết quả theo dõi, đôn đốc cho lãnh đạo UBND huyện theo dõi, chỉ đạo (*mỗi tháng 01 lần*).

## II. Về đánh giá kết quả công tác tuần 33, nhiệm vụ công tác tuần 34

Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng báo cáo kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuần 33, nhiệm vụ và dự kiến lịch công tác của UBND huyện tuần 34. UBND huyện cơ bản thống nhất và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tham mưu triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong tuần 34 như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao nhưng chưa hoàn thành. ***Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn Châu Ô, huyện Bình Sơn và triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn Châu Ô theo Công văn số 2565/UBND-VX ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn.***

2. Phòng Y tế huyện phối hợp với Trung tâm Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tham mưu thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; theo dõi, hướng dẫn UBND thị trấn Châu Ô thực hiện bảo đảm các biện pháp về phòng, chống Covid-19 trong điều kiện địa bàn có dịch theo quy định của ngành y tế.

3. Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện (bộ phận Nội vụ):

- Tham mưu UBND huyện có ý kiến bằng văn bản về nhân sự nêu trong đề xuất tại Công văn số 315-CV/TCNV ngày 20/8/ 2021 của Cơ quan Tổ chức-Nội vụ huyện.

- Khẩn trương rà soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện việc cập nhật thông tin trên phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, triển khai thực hiện việc lập mới hồ sơ, cập nhật thông tin, tình trạng hồ sơ trên phần mềm; đồng thời, sau khi hoàn thành, tham mưu UBND huyện báo cáo tình hình cập nhật dữ liệu của các cơ quan, đơn vị tại địa phương mình để báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh ***trước ngày 10/9/2021.***

4. Giao Chánh Thanh tra huyện tập trung tham mưu giải quyết đơn thuộc thẩm quyền; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra đã có nội dung trong kế hoạch và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện.

5. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo; đảm bảo khởi công dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường theo kế hoạch được duyệt.

6. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu xây dựng Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 cho từng cấp học theo Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi.

7. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chuẩn bị báo cáo, đề xuất UBND huyện tại cuộc họp giao ban Tuần 34 các nội dung: (1) Việc giải quyết kinh phí các cơ quan, đơn vị đề nghị bổ sung ngoài dự toán năm 2021; (2) Báo cáo các nội dung thực hiện kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; (3) Báo cáo về việc nguồn thực hiện cải cách tiền lương; (4) Báo cáo nguồn kết dư ngân sách năm 2020.

Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện tuần 33 đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- TT.Huyện ủy (b.c)
- TT.HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- VPH: C, PCVP, các CV, Web;
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Thị Thanh Nhàn**